

Số: 577/BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh

RUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV	Số: 899
ĐẾN	Ngày 24.5.17
	Chuyên: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

I. Đặc điểm chung của cơ quan

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng, có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, 09 đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh là 69; trong đó Văn phòng UBND tỉnh 53 biên chế; Trung tâm Công báo và Tin học 16 biên chế.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 18; Đại học: 50; Trung cấp: 01.
- Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 18; cử nhân: 02, trung cấp: 09.
- Về bồi dưỡng Quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp: 9; chuyên viên chính 30; chuyên viên: 20.

Tại Văn phòng UBND tỉnh có 01 Đảng bộ, 06 Chi bộ trực thuộc với gần 70 đảng viên, là nơi tập hợp nhiều đảng viên là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn và nắm giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy của tổ chức Đảng và chính quyền của tỉnh. 01 tổ chức Công đoàn cơ sở gồm 104 đoàn viên, được sinh hoạt tại 05 Tổ Công đoàn và 01 bộ phận Công đoàn Nhà khách UBND tỉnh. 01 Chi đoàn cơ quan gồm 25 đoàn viên. 01 Chi hội Hội cựu chiến binh Văn phòng.

II. Kết quả thực hiện quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh

1. Công tác triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt

và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác thi đua, gắn nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, cá nhân với phong trào thi đua bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, nhờ đó trong nhiều năm qua, nhiều cán bộ, đảng viên Văn phòng đã trở thành hạt nhân tiêu biểu, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

2. Kết quả đạt được

Qua 02 năm triển khai Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua tại Văn phòng có những chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng và toàn diện trên tất cả các mặt công tác; việc bình xét khen, phong tặng các danh hiệu thi đua có nhiều tiến bộ, đi vào nề nếp và thực chất hơn. Trong đó, Văn phòng chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời, quan tâm tập trung khen thưởng thành tích đột xuất, chú trọng khen thưởng cho người người lao động; quy trình xét khen thưởng đã bám sát vào các quy định hiện hành.

Trong những năm qua, Văn phòng cũng đã đạt được những thành tích đáng kể như: Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Cờ Thi đua UBND tỉnh, Cờ Thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động Hạng Nhất,... và nhiều tập thể, cá nhân của Văn phòng được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng,...

3. Những vướng mắc, bất cập

Nhiều văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng gây khó khăn trong việc thực hiện và hướng dẫn cho các đối tượng đề nghị khen khi phải trích quy định, tiêu chuẩn ở nhiều văn bản khác nhau.

Thẩm quyền khen thưởng theo quy định còn hạn chế; một số quy định chưa thống nhất với các quy định pháp luật liên quan và chưa bảo đảm tính chặt chẽ trong quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua tuy đã có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhưng chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức và thiếu hiệu quả, chưa gắn kết chặt chẽ lợi ích của người tham gia thi đua với phong trào thi đua.

5. Kiến nghị, đề xuất

a) Cần nghiên cứu, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, tránh chồng chéo, để thực hiện trong việc thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng; trong đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

trên địa bàn (thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015) là cần thiết với yêu cầu cụ thể, rõ ràng, đồng bộ và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

b) Việc xét, công nhận đề tài cấp tỉnh đề nghị đưa ra Hội đồng xét duyệt để thảo luận, biểu quyết và có sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, cơ quan có chức năng giám sát, phản biện xã hội,... tránh tình trạng lấy ý kiến dựa trên tên của các đề tài. Vì hiện nay, một năm ở tỉnh ta có rất nhiều là đề tài, sáng kiến cấp tỉnh ra đời, và trong số đó, có bao nhiêu phần trăm được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực thì không ai thống kê hay nắm được cụ thể.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Nội vụ;
- VPUB: BTV Đảng uỷ, CVP, PCVP, phòng NC, TTCB và TH;
- Lưu: VT, HC-TC(Th).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Minh Huân